

## Hội thảo “Đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012” Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Trần Quang Quý: Phải đổi mới toàn diện, bền vững

Vừa qua (ngày 24/3/2010), tại trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của ông Trần Quang Quý-Thứ trưởng Bộ GD và ĐT, gần 70 đại biểu của các trường ĐH công lập, ngoài công lập và các doanh nghiệp liên kết đào tạo với các trường ĐH trên địa bàn miền Trung đã tham dự Hội thảo “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012” do Bộ GD và ĐT tổ chức.



*Các đại biểu tham dự hội thảo*

Hội thảo đã tập trung thảo luận 3 chủ đề chính về công tác đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 gồm: Làm gì và làm như thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, các giải pháp quản lý khoa và sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: “Nguyên nhân sâu xa, cơ bản của việc yếu kém trong công tác quản lý giáo dục đại học từ trước đến nay thể hiện trong khâu quản lý nhà nước và các trường đại học. Do vậy, cần xác định đây là khâu đột phá để đổi mới toàn diện và bền vững. Hiệu quả của công tác quản lý giáo dục đại học sẽ được xã hội đánh giá thông qua chất lượng đào tạo sinh viên đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp”.

Được biết, tính đến năm học 2009-2010, cả nước có 376 trường ĐH với khoảng 1,7 triệu SV. Nhà nước đã đầu tư cho SV vay vốn khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho SV vay vốn để đảm bảo sinh viên, nhất là SV nghèo an tâm học tập. Trong năm 2010, sẽ phân đầu xây dựng thêm các KTX đáp ứng khoảng 220.000 chỗ ở mới cho SV, đồng thời xúc tiến đầu tư xây dựng 4 trường ĐH xuất sắc với kinh phí khoảng 150 triệu USD.

**PGS.TS. Trần Quang Quý-Thứ trưởng Bộ GD & ĐT:**



Trong mục tiêu nâng cao của việc quản lý này là chúng ta phải triển khai cho giảng viên, sinh viên. Với giảng viên, chúng ta phải làm sao lấy tiêu chí chất lượng làm lẽ sống của mình bởi vì sinh viên cần yêu cầu nâng cao chất lượng, vì chất lượng là nhu cầu của SV. Ở ĐH Duy Tân, có chương trình đào tạo chất lượng rất tốt, thực hiện nghiêm túc quá trình đào tạo và triển khai tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT. Trường còn có đội ngũ trẻ ở độ tuổi 33, có nhiều giảng viên kinh nghiệm cùng góp sức với lớp trẻ thúc đẩy sự phát triển của trường. Tôi cũng rất mừng khi nhà trường tăng cường hợp tác với các ĐH lớn của Hoa Kỳ để gửi giảng viên đi học 2 tháng để học tập kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy...

*(L.Hài-Tr.Hân-Theo Báo Người Lao Động-Số 34)*